

## ระดับที่ 2 Advocacy/Intervention

### 2.1 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB

PIRAB	มาตรการ
P : Partner	การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนกลไกการพัฒนากฎหมาย
I : Invest	-
R : Regulate and Legislate	1.ติดตามความก้าวหน้าการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติและคำแนะนำของคณะกรรมการตามกฎหมาย ผ่านกลไกคณะกรรมการตามกฎหมาย 2.ติดตามการบังคับใช้กฎหมายผ่านกลไกคณะกรรมการตามกฎหมาย
A : Advocate	พัฒนาและสร้างความเข้าใจระบบการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กรมอนามัย และระบบงานด้านการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ผ่าน Cluster Law
B : Build Capacity	สนับสนุนองค์ความรู้ที่จำเป็นในการจัดทำร่างกฎหมาย

2.2 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566

ตัวชี้วัดที่ 3.42 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายระดับอนุบัญญัติและคำแนะนำของคณะกรรมการตามกฎหมายและการกำกับติดตามผ่านกลไกคณะกรรมการตามกฎหมาย

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข (คสธ.) และคณะอนุกรรมการพัฒนาและให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก เพื่อพิจารณา กำกับ และติดตามการดำเนินการตามแผนการเสนอร่างอนุบัญญัติและคำแนะนำของคณะกรรมการ	5 ครั้ง	1 ตุลาคม 2565	31 กรกฎาคม 2566	กลุ่มพัฒนากฎหมาย	กำหนดการประชุมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็นของประธานและเลขานุการ
2	การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ และคณะทำงานพัฒนากฎหมายและให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายฯ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติและร่างคำแนะนำของคณะกรรมการตามกฎหมาย	4 ครั้ง	1 ตุลาคม 2565	31 กรกฎาคม 2566	กลุ่มพัฒนากฎหมาย	กำหนดการประชุมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็นของประธานและเลขานุการ

ผู้รายงาน นายภาคภูมิ องค์กริยานนท์  
ผู้ตรวจสอบ นางสาวพรรณวาท อุดมผล

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3	การประชุมคณะกรรมการ Cluster Law เพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานสายอนามัย สิ่งแวดล้อมและสายส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนากฎหมาย	3 ครั้ง	1 ตุลาคม 2565	31 กรกฎาคม 2566	กลุ่มพัฒนากฎหมาย (ผู้ช่วยเลขานุการ/ และเจ้าภาพประเด็น งานพัฒนากฎหมาย)	กำหนดการประชุม สามารถเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเห็นของ ประธานและ เลขานุการ
4	พัฒนาระบบการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กรมอนามัย และระบบงานด้านการขับเคลื่อนและ กำกับติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ผ่านกลไก Cluster Law	2 ระบบ	1 ตุลาคม 2565	31 กรกฎาคม 2566	-กลุ่มพัฒนากฎหมาย -กลุ่มส่งเสริมและ บังคับใช้กฎหมาย -กลุ่มคุ้มครองและ พิทักษ์สิทธิ	
5	แจ้งหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการ ตรากฎหมาย	1 ฉบับ	1 ตุลาคม 2565	31 กรกฎาคม 2566	กลุ่มพัฒนากฎหมาย	
6	จัดทำสรุปข้อมูลการศึกษาสถานการณ์การบังคับใช้ กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2565 และ แจ้งให้กอง/สำนักวิชาการที่เกี่ยวข้องทราบ	1 ฉบับ	1 ตุลาคม 2565	31 กรกฎาคม 2566	กลุ่มพัฒนากฎหมาย	

ผู้รายงาน นายภาคภูมิ องค์กริสุริยานนท์  
ผู้ตรวจสอบ นางสาวพรรณวาท อุดมผล